



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. พริกแพงขึ้น-เม็ดเกือบบาท	ข่าวสด (กรอบข่าย)
2. สศก.เผยสถานการณ์ลีนจี3จว.เหนือเริ่มแทงช่อดอก-คาดผลผลิตออกตลาด...	แนวหน้า
3. เผ็ดแพง-พริกเม็ดเกือบบาท	ข่าวสด
4. เร่งทำแผนช่วยเกษตรกร-ผู้ส่งออกกล้วยไม้	แนวหน้า
5. คอลัมน์: ช่วยกันคิด: ญีปุ่นคุมเข้มสินค้าประมง ตรวจสอบการนำเข้า-การ...	ประชาชาติธุรกิจ
6. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
7. 1/4 Special Report: ศก.-โควิด!กระทบถนอมขนห่าน ทำเกษตร'เลี้ยงภาษี'ไม่หมู!	เดลินิวส์
8. ภาพข่าว: ปลอดภัย	กรุงเทพธุรกิจ
9. คอลัมน์: ข่าวสั้น: ครม.เยียวยาเกษตรกรสวนลำไยเพิ่ม	ไทยโพสต์
10. บทนำมติชน: อย่าทำให้ผิดหวัง	มติชน (กรอบข่าย)

\*\*\*\*\*

# พริกแพงซัด-เม็ดเกือบบาท

## น้ำท่วม-โควิด ทำขาดตลาด

คนพินายซ็อกพริกราคา  
เม็ดละบาท แม่ค้ารับของ  
ขาดตลาด □ อ่านต่อหน้า 12

### ● พริกแพง □ ต่อจากหน้า 1

พ่อค้าส่งหลายทอดกว่าถึง ต้องนับเม็ดแบ่งขาย 6 เม็ด 5 บาท ขณะตลาดอื่นรับพริกแพงขึ้นตั้งแต่เดือนธ.ค. โดยพริกแดงแพงสุดแต่ยังไม่ถึงเม็ดละบาท ด้านเกษตรกรผู้ปลูกผะขังส่งหน้าสวนราคาเดิม คือพริกสด 37 บาท พริกแดงแห้งโลละ 100 สก.แฉงเหตุพริกแพง เพราะหนาวพริกออกน้อย นำเข้าจากพม่าไม่ได้ ทำของขาดตลาด ซึ่แพงช่วงสั้นๆ 2 สัปดาห์ ราคาจะปรับลดลง

จากกรณีมีประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ระบุว่า พริกขี้หนูในตลาดสดมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากภาคใต้ถูกน้ำท่วมหนัก

เกษตรกรปลูกพริกส่งขายไม่ได้ จึงกระทบราคาพริกขี้หนูในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะราคาการจำหน่ายพริกขี้หนูในพื้นที่อ.พิมายมีราคาสูงขึ้น โดยพ่อค้า-แม่ค้า ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ขายพริกขี้หนูในราคามีเม็ดละ 1 บาท

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นางศิวพร คงศักดิ์ อายุ 73 ปี แม่ค้าชาว.พิมาย เปิดเผยว่า ราคาพริกที่แพงขึ้นจะเป็นพริกแดง ไม่ใช่พริกขี้หนู ซึ่งเริ่มแพงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธ.ค. 2563 ซึ่งที่ร้านจะซื้อพริกมาหลายชนิดจากตลาดสดในพื้นที่ทั้งพริกขี้หนู พริกแดง พริกเขียว และพริกใหญ่ ตามที่ชาวบ้านเรียกกัน โดยพริกแดงราคาขายจะสูงที่สุด ถ้าเม็ดสั้นขนาด 2-3 ซม.จะขาย 24 เม็ด ในราคา 10 บาท แต่ถ้ายาวขึ้นม่ออีก จะขาย 8 เม็ด ราคา 5 บาท และถ้ายาวเพิ่มขึ้นอีก 5-6 เม็ด จะขายอยู่ที่ 5 บาท หรือเฉลี่ยราคาเกือบเม็ดละ 1 บาทเลยทีเดียว

นางศิวพรกล่าวต่อว่า ส่วนพริกเขียว หรือพริกแดงที่ยังดิบ 18-19 เม็ด จะขายราคา 5 บาท สาเหตุที่ราคาพริกแดงแพง น่าจะมาจากภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพริกแดงแหล่งใหญ่ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้ผลผลิตเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้

พริกแดงจึงขาดตลาด พ่อค้าแม่ค้าคนกลางและในตลาด จึงฉวยโอกาส มาแบ่งพริกส่งขายเป็นทอดๆ เพื่อเอากำไร ทำให้ลูกค้าเมื่อซื้อในราคาเดิม แต่จะได้พริกในปริมาณที่ลดลง

ที่ตลาดย่าโม ตลาดสดเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมือง นครราชสีมา 'เจ๊ป๊อ' ผักสด อายุ 40 ปี เปิดเผยว่า ทางร้านขายพริกขี้หนูสวนราคา กิโลกรัมละ 240 บาท พริกแดงก.ก.ละ 180 บาท ยังไม่พบราคาพริกเม็ดละ 1 บาท แต่ราคาพริกแพงในขณะนี้เป็นเรื่องปกติ โดยมีการปรับราคามาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยรวมทั้งสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขอให้เข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจ พริกหรือผักผลไม้ต่างๆ มีต้นทุนในการผลิตเช่นเดียวกับเหล็กหรือบุหรืแต่ทำไมเมื่อมีพริกขึ้นราคาเหมือนกันทำไมต้องโยนคิดบาปให้พ่อค้าคนกลางตลอด ขอขียนขันไม่เลยขายเกินราคาที่หน่วยงานกำหนดอย่างแน่นอน

นางนรวรัตน์ เจ้าของร้านลูกย่าโม อายุ 42 ปี เผยว่า ทราบข่าวว่ามีการขายพริกในราคาเม็ดละ 1 บาท แต่ตลาดย่าโมแห่งนี้ยังไม่มีราคาแพงตามที่ข่าว ร้านของตนแบ่งขายถุงละ 20 บาท โดยในถุงมีจำนวนเกิน 20 เม็ด ไม่ได้ขายเม็ดละ 1 บาท อย่างแน่นอน ส่วนสาเหตุเกิดจากต้นทุนของเกษตรกรและค่าขนส่งสำหรับคนที่พ่อค้าคนกลางมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ขณะนี้ราคานี้อยู่ในสถานการณ์ปกติ

นางวงเพชร สังข์พิมพ์ อายุ 43 ปี แม่ค้าขายผักสด ร้านเอ้ ผักสด ภายในตลาดแม่กิมเฮง เขตเทศบาลนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมา ราคาพริกแพงมากเกือบเท่าตัว เดิมซื้อมา 10 ก.ก.แค่ 30-40 บาท แต่ตอนนี้สินค้าไม่มี รับผิดชอบมาถุงละ 1,500-1,600 บาท มาแบ่งขายหน้าร้านปรับราคานิดหน่อย เพราะเห็นใจลูกค้า ส่วนพริกเขียวราคาจะถูกกว่ามากแค่ก.ก.ละ 70 บาท เป็นพริกชนิดเดียวกันต่างกันที่สี และพริกแดงเวลานำไปประกอบอาหารสีจะสวยไม่ดำ และไม่เหม็นเขียว ลูกค้าจึงนิยมมากกว่า ส่วนสาเหตุที่ราคาแพงเนื่องจากก่อนหน้านี้โรคราประสพ



พริกแพง - แม่ค้าตลาดย่าโม จ.นครราชสีมา เผยถึงสถานการณ์พริกมีราคาแพงเช่นเดียวกับตลาดหลายแห่ง โดยเฉพาะอ.พิมาย ขายเกือบเม็ดละ 1 บาท เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน อีกทั้งภาคใต้เกิดน้ำท่วมไม่สามารถส่งพริกมาขายในตลาดได้ เมื่อ 26 ม.ค.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบข่าย)  
หัวข้อข่าว : พริกแพงซัด-เม็ดเกือบบาท

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  
ฉบับที่ : 11019 หน้า : 1(ล่าง), 12

ภัยแล้ง ต้นพริกแห้งตายเป็นจำนวนมาก ผลผลิตจึงน้อย กระทั่งขามาจนถึงปัจจุบัน จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือ และควบคุมราคาขาย เพราะคนเงินน้อย เศรษฐกิจไม่ดี ขายของก็ยากอยู่แล้ว ต้องช่วยกัน

นางบัวลอย สายคล้อง อายุ 49 ปี เกษตรกร ผู้ปลูกพริกชี้หนูรายหนึ่งในด.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ปลูกพริกชี้หนูมานานกว่า 20 ปีแล้ว ในปีนี้ยังคงจำหน่ายพริกสดในราคา กิโลกรัมละ 37 บาท ส่วนพริกแห้งหรือพริกแดง จำหน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาขายตามปกติมาหลายปีแล้ว โดยนางบัวลอยบอกว่าสาเหตุที่พริกมีราคาสูงขึ้นน่าจะเกิดจากพ่อค้า-แม่ค้าคนกลาง นำไปปรับราคาสูงขึ้นเอง เพราะมีการซื้อขายพริกกันหลายต่อ และอีกปัจจัยเกิดจากทางภาคใต้ของประเทศไทยถูกน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถปลูกพริกส่งขึ้นมาขายในพื้นที่ทางภาคอีสานได้ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจทำให้พริกชี้หนู มีราคาสูงขึ้นนั่นเอง

ด้านนายศารัมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตลาดสุรนารี เขตเทศบาลนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบราคาพริก โดยนายศารัมภ์กล่าวว่า จากการตรวจสอบราคาพบว่าสาเหตุที่เป็นกระแสข่าวออกไปนั้น เนื่องจากการระบาดของโควิดทำให้การขนส่งค่อนข้างยาก ประกอบกับช่วงปลายเดือนธ.ค. 2563 อากาศเย็นทำให้ผลผลิตออกน้อยและสุกช้า ราคาในช่วงปลายเดือน ธ.ค. ต่อเนื่องถึงต้นม.ค. จึงสูงขึ้นถึงก.ละ 240 บาท ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ปัจจุบันอากาศเริ่มร้อนขึ้น ผลผลิตพริกได้ตามปกติและรัฐบาลผ่อนคลาย

มาตรการการขนส่งทำให้ราคาลับดูภาวะปกติ จำหน่ายส่งในตลาด ราคา ก.ก.ละ 140-150 บาท จำหน่ายปลีก ก.ก.ละ 160-170 บาท

นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สาเหตุที่พริกชี้หนูพื้นที่จ.นครราชสีมา มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและหนาวนาน ทำให้พริกออกดอกน้อย ผลผลิตจึงลดลงกว่าปกติ และอีกสาเหตุคือ กระทบจากการปิดด่านพรมฯ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไทยไม่สามารถนำเข้าพริกได้ ปริมาณพริกในประเทศจึงไม่เพียงพอ ราคาจึงปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาของปี 2563-2564 จะสูงกว่าปี 2562

ด้านน.ส.จิราภา จอมไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริกจะขายพริกได้ราคาดี เพราะเป็นช่วงแล้ง และเป็นรอยต่อของผลผลิตในแต่ละพื้นที่ โดยผลผลิตช่วงปลายม.ค.ถึงต้นก.พ.ของแต่ละปีพริกจะมีราคาแพง เพราะพริกในพื้นที่จ.ชัยภูมินครราชสีมา จะหมดหรือเป็นช่วงปลายฤดูที่พริกจะไม่เหลือผลผลิตให้เก็บแล้ว แต่จะเป็นช่วงสั้นๆ ประมาณสัปดาห์ถึง 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะมีพริกในจ.อุบลราชธานี และศรีสะเกษออกมา และราคาพริกจะลดลง





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.เผยสถานการณ์ล้นจี่3จว.เหนือเริ่มแทงช่อดอก-คาดผลผลิตออกตลาด...

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14518 หน้า : 8(กลาง)

## สศก.เผยสถานการณ์ล้นจี่3จว.เหนือ เริ่มแทงช่อดอก-คาดผลผลิตออกตลาดเม.ย.

**นางอังคณา พุทธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ (สศก.1)**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผย

ถึงการลงพื้นที่ของสศก.1 เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตล้นจี่ในภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญที่สุดของประเทศ โดยคาดว่าปี 2564 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564) ทั้ง 3 จังหวัด มีเนื้อที่ขึ้นต้น 74,199 ไร่ ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 74,433 ไร่ (ลดลง 234 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 เนื้อที่ให้ผล 65,966 ไร่ ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 69,252 ไร่ (ลดลง 264 ไร่ หรือร้อยละ 0.41) ส่วนผลผลิตรวม 23,665 ตัน ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 26,654 ตัน (ลดลง 2,989 ตัน หรือร้อยละ 11.21) ทั้งนี้ เนื้อที่ขึ้นต้นและเนื้อที่ให้ผลของทั้ง 3 จังหวัดลดลง เนื่องจากเกษตรกรในภาคเหนือมีการไถนต้นแก่อายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ให้ผลผลิตน้อย อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนไป

ปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น มะม่วง เงาะ ทุเรียน และส้ม ด้านผลผลิตรวมทั้ง 3 จังหวัด ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการแทงช่อดอก ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 และจะออกมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม ประมาณ 17,749 ตัน

ขณะนี้ภาพรวมล้นจี่ทุกพันธุ์ในภาคเหนืออยู่ในช่วงแทงช่อดอกไปแล้วประมาณ ร้อยละ 10 และบางส่วนมีการแตกใบอ่อนไปแล้ว ทำให้ไม่ติดช่อดอก ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่ต้นล้นจี่แทงช่อดอกแล้วประมาณร้อยละ 60 เพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นยาวนาน ส่วนระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าพันธุ์นครพนมจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 2564 ส่วนพันธุ์สงขลวยจักรพรรดิ และโอเสี่ยจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 2564 และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือน

พฤษภาคม 2564

สำหรับสถานการณ์ด้านตลาดเกษตรกรคาดว่าผู้ประกอบการรับซื้อรายใหญ่ จะเข้ามารับซื้อในพื้นที่ได้ หากสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลาย โดยมีการจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายย่อยในตลาดหรือขายผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเกษตรกรบางกลุ่ม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้ค้าออนไลน์ต่างๆ เพื่อช่วยในการกระจายสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ผู้อำนวยการ สศก.1 กล่าวทิ้งท้ายว่า โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมสนับสนุนผลผลิตล้นจี่ของเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตล้นจี่ภาคเหนือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศก.1 เชียงใหม่ โทร. 0-5312-1318 หรือ อีเมล zone1@oae.go.th





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด  
หัวข้อข่าว : เผ็ดแพง-พริกเม็ดเกือบบาท

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  
ฉบับที่ : 11018 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 7

# เผ็ดแพง-พริกเม็ดเกือบบาท

## พาณิชย์แจงปมราคาพุ่ง ท่วมใต้-โควิด-ปิดด่าน ผลผลิตน้อย-ขาดตลาด

กินเผ็ดจ้ก พริกเม็ดเกือบบาท แม่ค้ารับ  
ของขาดตลาด ส่งหลายทอดกว่าจะถึง ราคา  
พุ่งจนต้องนับเม็ดชขาย 5 บาท □อ่านต่อหน้า 7

### ● พริกแพง □ ต่อจากหน้า 1

ได้ 6 เม็ด ขณะตลาดอื่นขายพริกขึ้นราคาตั้ง  
แต่เดือนธ.ค. ขัพริกแดงแพงสุด ด้านเกษตรกร  
ยังส่งหน้าสวนราคาเดิม พาณิชย์แจงเหตุพริก  
แพง เพราะหนาวพริกออกน้อย นำเข้าจาก  
พม่าไม่ได้ ทำขาดตลาด ขัแพงช่วงสั้นๆ ราคา  
จะปรับลดลงใน 2 สัปดาห์

จากกรณีมีประชาชนในพื้นที่  
จ.นครราชสีมา ระบุว่า พริกขีหนูในตลาดสด  
มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากภาคใต้ถูกน้ำท่วมหนัก  
เกษตรกรปลูกพริกส่งขายไม่ได้ จึงกระทบ  
ราคาพริกขีหนูในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออก

ออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะราคาการจำหน่าย  
พริกขีหนูในพื้นที่. พืชมีราคาสูงขึ้น โดย  
พ่อค้า-แม่ค้า ตลาดสดพืชมายังใหม่ขายพริก  
ขีหนูในราคาเม็ดละ 1 บาท

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นางสิพร คงศักดิ์ อายุ  
73 ปี แม่ค้าชาวอ.พินาย เปิดเผยว่า ราคาพริก  
ที่แพงขึ้นจะเป็นพริกแดง ไม่ใช่พริกขีหนู ซึ่ง  
เริ่มแพงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธ.ค. 2563 ซึ่งที่ร้าน  
จะซื้อพริกมาหลายชนิดจากตลาดสดในพื้นที่  
ทั้งพริกขีหนู พริกแดง พริกเขียว และพริก  
ใหญ่ คามที่ชาวบ้านเรียกกัน โดยพริกแดง  
ราคาขายจะดูที่ขนาด ถ้าเม็ดสั้นขนาด 2-3  
ซ.ม.จะขาย 24 เม็ด ในราคา 10 บาท แต่ถ้า

ยาวขึ้นมาอีก จะขาย 8 เม็ด ราคา 5 บาท และ  
ถ้ายาวเพิ่มขึ้นอีก 5-6 เม็ด จะขายอยู่ที่ 5 บาท  
หรือเฉลี่ยราคาเกือบเม็ดละ 1 บาทเลยทีเดียว

นางสิพรกล่าวต่อว่า ส่วนพริกเขียว หรือ  
พริกแดงที่ยังดิบ 18-19 เม็ด จะขายราคา 5 บาท  
สาเหตุที่ราคาพริกแดงแพง นำเข้ามาจากภาคใต้  
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพริกแดงแหล่งใหญ่ประสบภัย  
น้ำท่วม ทำให้ผลผลิตเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้  
พริกแดงจึงขาดตลาด พ่อค้าแม่ค้าคนกลางและ  
ในตลาด จึงจวชโอกาส มาแบ่งพริกส่งขายเป็น  
ทอดๆ เพื่อเอากำไร ทำให้ลูกค้าเมื่อซื้อในราคา  
เดิม แต่จะได้พริกในปริมาณที่ลดลง

ที่ตลาดย่าโม ตลาดสดออกชนที่ใหญ่ที่สุดใน  
เขตเมือง นครราชสีมา 'เจ๊เปิ้ล' ผักสด อายุ  
40 ปี เปิดเผยว่า ทางร้านขายพริกขีหนูสวน  
ราคาก็โลกรับมา 240 บาท พริกแดงก.ก.ละ  
180 บาท ยังไม่พบราคาพริกเม็ดละ 1 บาท  
แต่ราคาพริกแพงในขณะนี้เป็นเรื่องปกติ โดย  
มีการปรับราคามาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านม  
เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยรวมทั้ง  
สถานการณ์โรคติดต่อ โควิด-19 ส่งผลกระท  
ทบต่อการขนส่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขอให้  
เข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจ พริกหรือผักผล  
ไม้ต่างๆ มีต้นทุนในการผลิตเช่นเดียวกับเหล็ก  
หรือหมูหรือแต่ทำไม่เมื่อมีพริกขึ้นราคาเหมือนๆ  
กันทำไมต้องโยนคิดบาปให้พ่อค้าคนกลาง  
ตลอด ขอยืนยันไม่เลยขายเกินราคาที่หน่วยงาน  
กำหนดอย่างแน่นอน

นางนวรรณี เจ้าของร้านลูกย่าโม อายุ  
42 ปี เผยว่า ทราบข่าวว่ามีกรขายพริกใน  
ราคาเม็ดละ 1 บาท แต่ตลาดย่าโมแห่งนี้ยัง  
ไม่มีราคาแพงตามที่เห็นข่าว ร้านของตนแบ่ง  
ขายจุลละ 20 บาท โดยในจุลมีจำนวนเกิน 20  
เม็ด ไม่ได้ขายเม็ดละ 1 บาท อย่างแน่นอน  
ส่วนสาเหตุเกิดจากต้นทุนของเกษตรกรและ  
ค่าขนส่งสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางมี



▷พริกแพง - แม่ค้าตลาดย่าโม จ.นครราชสีมา  
เผยถึงสถานการณ์พริกมีราคาแพง เช่นเดียวกับ  
ตลาดหลายแห่ง โดยเฉพาะอ.พินาย ขายเกือบ  
เม็ดละ 1 บาท เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน  
อีกที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมไม่สามารถส่งพริกมาขาย  
ในอีสานได้ เมื่อวันที่ 26 ม.ค.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด  
หัวข้อข่าว : เผ็ดแพง-พริกเม็ดเกือบบาท

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  
ฉบับที่ : 11018 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 7

ความเข้าใจเป็นอย่างดี ขณะนี้ราคานี้อยู่ในสถานการณ์ปกติ

นางวงเพชร สังข์พิมพ์ อายุ 43 ปี แม่ค้าขายผักสด ร้านเอี๋ ผักสด ภายในตลาดแม่กิมเฮง เขตเทศบาลนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมา ราคาพริกแพงมากเกือบเท่าตัว เดิมซื้อมา 10 ก.ก. แค่ 30-40 บาท แต่ตอนนี้สินค้าไม่มี รับซื้อมาลูกละ 1,500-1,600 บาท มาแบ่งขายหน้าร้านปรับราคาคิดหน่วย เพราะเห็นใจลูกค้า ส่วนพริกเขียวราคาจะถูกกว่ามากแค่ก.ก.ละ 70 บาท เป็นพริกชนิดเดียวกันต่างกันที่สี และพริกแดงเวลานำไปประกอบอาหารสีเขียวไม่ดำ และไม่เหม็นเขียว ถูกค้ำจึงนิยมมากกว่า ส่วนสาเหตุที่ราคาแพงเนื่องจากก่อนหน้านี้โรคราขยับสับกัยแล้ง ต้นพริกแห้งคายเป็นจำนวนมาก ผลผลิตจึงน้อย กระทั่งขามาจนถึงปัจจุบันจึงอยากให้อาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือ และควบคุมราคาขาย เพราะคนเงินน้อย เศรษฐกิจไม่ดี ขายของก็ยากอยู่แล้ว ต้องช่วยกัน

นางบัวลอย สายคล่อง อายุ 49 ปี เกษตรกรผู้ปลูกพริกขี้หนูรายหนึ่งในต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ปลูกพริกขี้หนูนานกว่า 20 ปีแล้ว ในปีนี้ยังคงจำหน่ายพริกสดในราคา กิโลกรัมละ 37 บาท ส่วนพริกแห้งหรือพริกแดง จำหน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาขายตามปกติมาหลายปีแล้ว โดยนางบัวลอยบอกว่าสาเหตุที่พริกมีราคาสูงขึ้นน่าจะเกิดจากพ่อค้า-แม่ค้าคนกลาง นำไปปรับราคาสูงขึ้นเอง เพราะมีการซื้อขายพริกกันหลายต่อ และอีกปัจจัยเกิดจากทางภาคใต้ของประเทศไทยถูกน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถปลูกพริกส่งขึ้นมาขายในพื้นที่ทางภาคอีสานได้ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจทำให้พริกขี้หนู มีราคาสูงขึ้นนั่นเอง

ด้านนายสารมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตลาดสุรนารี เขตเทศบาลนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบราคาพริก โดยนายสารมภ์กล่าวว่า จากการตรวจสอบราคา

พบว่าสาเหตุที่เป็นกระแสข่าวออกไปนั้น เนื่องจากกระแสบาของโควิดทำให้การขนส่งค่อนข้างยาก ประกอบกับช่วงปลายเดือนธ.ค. 2563 อากาศเย็นทำให้ผลผลิตออกน้อยและสุกช้า ราคาในช่วงปลายเดือน ธ.ค. ค่อนข้างดีถึงต้นม.ค. จึงสูงขึ้นถึงก.ก.ละ 240 บาท ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ปัจจุบันอากาศเริ่มร้อนขึ้นผลผลิตพริกได้ตามปกติและรัฐบาลผ่อนคลายนโยบายการขนส่งทำให้ราคาลดกลับสู่ภาวะปกติ จำหน่ายส่งในตลาด ราคา ก.ก.ละ 140-150 บาท จำหน่ายปลีก ก.ก.ละ 160-170 บาท

**นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวว่า สาเหตุที่พริกขี้หนูพื้นที่จ.นครราชสีมา มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและหนาวนาน ทำให้พริกออกดอกน้อย ผลผลิตจึงลดลงกว่าปกติ และอีกสาเหตุคือกระทบจากการปิดด่านพม่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไทยไม่สามารถนำเข้าพริกได้ ปริมาณพริกในประเทศจึงไม่เพียงพอ ราคาจึงปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาของปี 2563-2564 จะสูงกว่าปี 2562

ด้านน.ส.จิราภา จอมไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริกจะขายพริกได้ราคาดี เพราะเป็นช่วงแล้ง และเป็นรอยต่อของผลผลิตในแต่ละพื้นที่ โดยผลผลิตช่วงปลายม.ค.ถึงต้นก.พ.ของแต่ละปีพริกจะมีราคาแพง เพราะพริกในพื้นที่จ.ชัยภูมินครราชสีมา จะหมดหรือเป็นช่วงปลายฤดูที่พริกจะไม่เหลือผลผลิตให้เก็บแล้ว แต่จะเป็นช่วงสั้นๆ ประมาณสัปดาห์ถึง 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะมีพริกในจ.อุบลราชธานี และศรีสะเกษออกมา และราคาพริกจะลดลง



## เร่งทำแผนช่วยเกษตรกร-ผู้ส่งออกกล้วยไม้

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาของเกษตรกรและผู้ส่งออกกล้วยไม้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่ากระทรวงเกษตรฯเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับตัวการผลิต ให้หลากหลายของสินค้าเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมการนำกล้วยไม้ไทยไปใช้ประดับตกแต่งในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ประสานงานโครงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการกล้วยไม้สัญจร โครงการงานกาชาดของจังหวัด โครงการงบประมาณจังหวัดฯ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าอัตลักษณ์ การใช้ประโยชน์ และสร้างอุปสงค์

ของกล้วยไม้ภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นด้านการเงิน พิจารณาแนวทางการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการพักหนี้ ด้านแรงงานประสานกับกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวด้านการขนส่งกระทรวงคมนาคม โดยทอท. ได้มีการหารือแนวทางการลดค่าใช้จ่ายการเพิ่มพื้นที่โกดังในท่าอากาศยาน และเพิ่มอากาศยานให้สอดคล้องกับอุปทานการขนส่ง นอกจากนี้ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบในการจ่ายเงินค่าชดเชยแก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ รวมถึงพิจารณาแนวทางให้การช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรต่อไป



# ญี่ปุ่นคุมเข้มสินค้าประมง

## ตรวจสอบการนำเข้า-การกระจายสินค้า

**ญี**ปุ่นประสบปัญหาการลักลอบจับสัตว์น้ำอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการจับสัตว์น้ำเกินปริมาณที่เหมาะสม โดยส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการทำมาหากินของชาวประมง ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าในปี 2561 มีการจับกุมผู้ลักลอบจับสัตว์น้ำ 1,484 ราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลิงทะเล และหอยเป่าซึ่งมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ของโลก จำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงโดยผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ในระดับสากล ซึ่งบางประเทศ เช่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว

เพื่อป้องกันสินค้าประมงที่จับอย่างผิดกฎหมาย วางจำหน่ายในตลาดประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าประมงที่จับอย่างผิดกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ

### ช่วยกันคิด

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  
ประจำกรุงโตเกียว

แนวทางการแก้ไขปัญหา IUU ในระดับสากล ทางกรญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายควบคุมการกระจายสินค้าในประเทศและการนำเข้าสินค้าประมงประเทศญี่ปุ่น (The Act on Ensuring the Proper Domestic Distribution and Importation of Specified Aquatic Animals and Plants)

#### สาระสำคัญของกฎหมาย

1.การกำหนดสัตว์น้ำประเภทที่ 1 และ 2 ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป สัตว์น้ำประเภทที่ 1 หมายถึงสัตว์น้ำที่กำหนดตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรญี่ปุ่น โดยเป็นสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะมีการจับอย่างผิดกฎหมายหรือจับเกินปริมาณในประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงต่างประเทศ) และสัตว์น้ำที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการควบคุม

และอนุรักษ์ทรัพยากร ทั้งนี้ ให้หมายรวมสินค้าแปรรูปด้วย

สัตว์น้ำประเภทที่ 2 หมายถึงสัตว์น้ำที่กำหนดตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรญี่ปุ่น โดยเป็นสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะมีการจับอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศ โดยเรือประมงต่างประเทศ และสัตว์น้ำที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการควบคุมการนำเข้าด้วยเหตุผลความจำเป็นในการดูแลรักษาทรัพยากรประมงในเชิงสากล ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงสินค้าแปรรูปด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นยังไม่มีกำหนดชนิดของสัตว์น้ำประเภทที่ 1 และ 2 โดยทบวงประมง (Fisheries Agency of Japan : JFA) จะดำเนินการจัดทำรายละเอียดพร้อมทั้งแจ้งเวียน WTO/TBT ต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีหลังจากนี้

2.ผู้ที่ประกอบกิจการจับหรือเกี่ยวข้องกับการส่งมอบสัตว์น้ำประเภทที่ 1 จะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ และในการส่งมอบจะต้องแจ้งข้อมูลที่ได้รับแจ้งตอนขึ้นทะเบียน เช่น หมายเลขการจับ

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/บทความ

วันที่: พุธที่ 28 - อาทิตย์ 31 มกราคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5327

หน้า: 16(ล่าง)

Col.Inch: 56.98

Ad Value: 76,923

PRValue (x3): 230,769

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ช่วยกันคิด: ญี่ปุ่นคุมเข้มสินค้าประมง ตรวจสอบการนำเข้า-การกระจายสินค้า

3.ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำประเภทที่ 1 เช่น ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จับหรือส่งมอบ ผู้ซื้ออันดับแรก ผู้กระจาย สินค้า ผู้แปรรูป จะต้องมีการแชร์ข้อมูลร่วมกัน เช่น ชื่อ และหมายเลขการจับ

4.ผู้ประกอบการที่ใช้สัตว์น้ำประเภทที่ 1 จะต้องจัดทำบันทึกและเก็บรักษา ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด เช่น ชื่อ น้ำหนัก จำนวน วันที่ และหมายเลขการจับ

5.ในการส่งออกสัตว์น้ำประเภทที่ 1 จากประเทศญี่ปุ่น จะต้องแนบเอกสารใบรับรองการจับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

6.ในการนำเข้าสัตว์น้ำประเภทที่ 2 จากต่างประเทศ จะต้องแนบเอกสารใบรับรองการจับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยรัฐบาลประเทศต้นทาง โดยแสดง ณ ด้านศุลกากรในการนำเข้า ทั้งนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางในภาพกว้าง ยังไม่มีการระบุรายละเอียด โดยจากนี้ไป JFA จะจัดทำรายละเอียด แนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน และวิธีการแสดงหรือจัดส่งใบรับรอง ซึ่งรวมถึงนิยามของสินค้าแปรรูป แนวทางการปฏิบัติกรณีนำเข้า วัตถุประสงค์จากประเทศที่ 3 และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น แบบฟอร์มของใบรับรอง ระบบการจัดส่งใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

## ช่วงเวลาที่มัลบังคับใช้

กฎหมายฉบับดังกล่าวลงเผยแพร่ใน

กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 2 ปี หรือประมาณเดือน ธันวาคม 2565 โดยจากนี้ไป JFA จะจัดทำรายละเอียดเพื่อออกกฎหมายระดับรอง และประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ผลกระทบต่อประเทศไทย

1.ในแง่ของการส่งออกสินค้าประมง จากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าหลักในปัจจุบัน ได้แก่ ปลาทูน่า กระป๋อง กุ้งแปรรูป ฯลฯ ประเทศไทย จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารใบรับรอง ตามที่ญี่ปุ่นกำหนด อย่างไรก็ตาม JFA ยืนยันว่าจะกำหนดรายละเอียดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นที่มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวอยู่ก่อนหน้า เช่น EU

2.ในแง่ของการนำเข้าสินค้าประมง จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปี ประเทศไทยนำเข้าปลาทูน่า ปลาซาบะ ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน หอยเชลล์ ฯลฯ เป็นจำนวนมาก การออกกฎหมายในครั้งนี้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกสินค้าประมงของประเทศไทย



## บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริงคือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า [www.naewna.com](http://www.naewna.com) ทุกบรรทัด ตรงไป ตรงมา...■■■ หลายเมือง หลายประเทศยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์คุมเข้มในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 จนทำให้พลเมืองของชาติเหล่านั้นอดอดจนต้อง ออกมาประท้วง อาทิ ที่ เมืองเซาเปาโล บราซิล ถึงขั้นจับได้ ประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนาโร เพราะไม่พอใจในการแก้ไขปัญหา ทั้งยังฝ่าฝืนกติกาแห่งกันไปนอนตีฟูก อาบแดด ชายหาดอิปาเนมา เมืองริโอ เดอ จาเนโร โดยไม่สนว่าไวรัสจะเข้าปอด...■■■ ส่วนที่ กรุงมาดริด สเปน ชาวบ้านก็ออกมาเรียกร้องขอให้ชีวิตอย่างอิสระ แม้สถานการณ์ไวรัสโควิดในยุโรปจะระบาดรุนแรงมากกว่าเดิม ทั้งยัง พาลไปทุบรถชาวบ้านพังไปหลายคัน...■■■ เช่นเดียวกับที่เมืองเรนส์ ทางตะวันตกของฝรั่งเศส ที่ชาวบ้านออกมากัดค้ำมาตรการ กวดขันป้องกันโรคนี้ด้วย...■■■ ส่วนประเทศไทยยังดีหน่อย จะมีบ้างก็ เรื่องการดำรงชีพประจำวันที่ติดขัด ต่อรองขอผ่อนผันมาตรการ ต่างๆ และยังพูดจากันรู้เรื่อง ยังมีข้าวกินครบ 3 มื้อ คะแนน นิยมของบิกตู ยังไม่ร่วงสำรวจที่ไรเข้าอันดับ 1 ทุกหน ไม่เหมือนกับ นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ ของญี่ปุ่นเรตติ้งหัวทิ่มเพราะคนมอง ว่าทำงานล่าช้า...■■■ บนความทุกข์ของวิกฤติไวรัสโควิด-19 ก็ยังมี ความสุขเจือปนอยู่ดังที่ สวนดุสิตโพล ว่าไว้ ไม่ว่าจะการได้อยู่กับบ้าน อยู่กับลูกกับเมีย นอนตื่นสาย รถไม่ติด รวมทั้งธรรมชาติได้รับการ ฟื้นฟู ฯลฯ...■■■ ก็อดทนกันไป สวมหน้ากากอนามัย การ์ดไม่ตก อีกไม่นานเราจะมีวัคซีนได้ฉีดป้องกันโรคตัวนี้กันแล้ว...■■■ คณะ กรรมการภาษีศุลกากรของสภาแห่งรัฐจีน ออกประกาศ ขยาย ระยะเวลาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ออกไปอีก 1 ปี หลังจาก ที่ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯได้ประกาศเลื่อนขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน เพื่อลดผลกระทบของภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศ จากภาวะสงคราม การค้าที่มีมาก่อนหน้านี้...■■■ ประเด็นดังกล่าวไทยได้ประโยชน์ บ้างจากการส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯเสียบแทนสินค้าจีน ซึ่งก็ ไม่มากนัก...■■■ แต่ที่น่ากังวล คือ ในสัปดาห์หน้า คณะกรรมการ พิทักษ์อัตราภาษีศุลกากรของฟิลิปปินส์ เตรียมทำประชาพิจารณ์



สินค้า 37 กลุ่มภาษีที่นำเข้าจากประเทศไทย รวมถึงข้าว ข้าวโพด รถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์ และปูนซีเมนต์ ซึ่งอาจจะต้องถูกระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เพื่อตอบโต้การที่ไทยปฏิเสธการสำแดงราคาบุหรี่ยาสูบนำเข้าจากฟิลิปปินส์...■■ โดยฟิลิปปินส์ได้ขอส่งคำร้องไปยังองค์การการค้าโลก เพื่อขออำนาจในการตอบโต้ต่อประเทศไทยเพื่อเป็นการบังคับให้รัฐบาลไทยแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้านภาษีบุหรี่ยาสูบที่นำเข้าจากประเทศฟิลิปปินส์ให้ปฏิบัติตามคำตัดสินครั้งแรกขององค์การการค้าโลกในปี 2554 ที่ให้ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายชนะ...■■ และยังชนะการอุทธรณ์ของไทยในเวลาต่อมาอีกด้วยโดยฟิลิปปินส์ขออนุญาตองค์การการค้าโลกเพื่อระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรแก่ประเทศไทยซึ่งครอบคลุมการคำนวณค่า 594 ล้านดอลลาร์ ข้อพิพาทเรื่องภาษีบุหรี่ยาสูบเริ่มต้นในปี 2551 คดีนี้ยืดเยื้อมาเป็นเวลา 12 ปี เนื่องจากกฤษฎีกาในการชะลอคดีของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออกบุหรี่ยาสูบของฟิลิปปินส์และอุตสาหกรรมยาสูบในท้องถิ่น...■■ ข่าว่าเรื่องนี้ ร้อน ๆ หนาว ๆ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรฯ รวมทั้ง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และได้มีการประชุมร่วมกับกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อหาทางออกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านแล้ว...■■ เพราะถ้าฟิลิปปินส์เอาจริง ไม่ผ่อนคลายเป็นเหมือนสหรัฐ-จีน ก็จะทำให้กระทบต่อการส่งของสินค้าของไทยไปฟิลิปปินส์ หลายอย่างรวมทั้งความสัมพันธ์ทางการทูต...■■ งานนี้อึ้งตึ้งนั้ง ถ้าแต่คงไม่เกินความสามารถของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะเข้าไปเคลียร์ได้...■■ แกนนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค นำโดย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยื่นญัตติขอเปิดประชุม

สภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล ต่อ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นรอกำหนดวันเปิดศึกนำลาย ว่าเป็นวันที่เท่าไร ใ้เวลากี่วัน...■■ สำหรับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย มีจำนวน 10 คน ได้แก่ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข 4.จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์...■■ 5.สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 6.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 7.ณัฐพล ติป์สุรธรรม รมว.ศึกษาธิการ

8.นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 9.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ 10.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม...■■■ สำหรับประเด็นที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น อาทิ ความล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดิน การไร้ประสิทธิภาพการทำงาน การทุจริต การเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน...■■■ ก็พอจะเข้าใจกันได้ เพราะผู้ตัดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเขียนขึ้นมาเพื่อประหาร อย่างเดียว...■■■ วิเคราะห์กันตรงๆ แม้ฝ่ายค้านจะโหมโรงหมัดเดียวถึงน็อก แต่ “มือปราบ” มองว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ พรรคเพื่อไทยนั้นชินชากับการเป็นรัฐบาลมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน ที่ยุบไป พอมาเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวก็ดูจะไปไม่เป็น ยังต้องฝึกปรีอวิทยายุทธ์ อิกนานหลายกระบวนท่า...■■■ แต่ที่จะช่วยกันลากเงินผู้ตัดนี้ไปได้จนจบพิธีกรรมนี้ คือ พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ...■■■ มองในมุมกลับสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหนนี้ ก็เป็นผลดีต่อส่วนรวมคือ ฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบ หวดกันให้รัฐบาลทำงานให้ดี และรวดเร็วกว่าเดิม...■■■ สวดพระอภิธรรมศพ พรรณิ สุขศรีอนุสรณ์ แม่ยาย ธนเดช อิงคภักทรายกูร บก.ภาพข่าวสังคม นสพ.แนวหน้า ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ศาลา 7 (เวชชาชีวะ) วันพุธที่ 27 มกราคม เป็นวันสุดท้าย และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. ...■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ



**1/4 Special Report**

**ศก.-โควิด!กระทบถนนชนท้าน ทำเกษตร'เสียงภาษี'ไม่หมู!**

หน้า 12

**ศก.-โควิด!กระทบถนนชนท้าน ทำเกษตร 'เสียงภาษี' ไม่หมู!**



**1/4 Special Report**



คนไทยที่มีทรัพย์สินเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พอมีโอกาสขายใจหายคอทันทีออกไปได้อีกสัก! เนื่องจากนายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 64 เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

โดยให้ทางจังหวัด แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการจัดเก็บภาษี ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 64 เป็น



การทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนในช่วงสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอร่างพ.ร.ก.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 64 ดังนั้นร.ม.มหาดไทย จึงเห็นควรให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 64 ออกไปอีก 2 เดือน

### นิทรรศการ-ภาษี "กรมที่ดิน" ลดอว!

จากข้อมูล "กรมที่ดิน" เกี่ยวกับปริมาณงานและรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วยการขาย-ขายฝาก-แลกเปลี่ยน-ให้-มรดก-จำนอง-เช่า-มีทุนทรัพย์อื่น ๆ -ไม่มีทุนทรัพย์ ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เปรียบเทียบ 2 ปี (ปีงบประมาณ 62-63) สะท้อนภาพความเคลื่อนไหวเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดยปี 62 มีปริมาณงานทุกประเภท 5,274,105 ราย เก็บค่าธรรมเนียมได้ 40,775,840,651 บาท ขณะที่ปี 63 มีปริมาณงานทุกประเภท 5,008,284 ราย ลดลงจากปี 62 จำนวน 5.04% และเก็บค่าธรรมเนียมได้ 31,147,991,844 บาท ลดลง 23.61% หรือลดลง 9,627,848,807 บาท

ทั้งนี้ในปี 62 กรมที่ดินมีรายได้จากค่าธรรมเนียมและภาษีอากรจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทต่าง ๆ ข้างต้นทั่วประเทศจำนวน 108,658 ล้านบาท ในขณะที่ปี 63 ตัวเลขลดลงมาเหลือ 91,325 ล้านบาท

ขณะที่ความเคลื่อนไหวในปีงบประมาณ 64 (ค.ศ.63-พ.ย.64) พบว่าเดือน ค.ศ. 63 มีประชาชนมาติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 1,016,695 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 63 มีผู้ใช้บริการลดลง 111,461 ราย หรือลดลง 9.88% กระทั่งการจดทะเบียนรายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ-ภาษีเงินได้-ภาษีธุรกิจ

เฉพาะและอากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 7,170.23 ล้านบาท ลดลง 561.59 ล้านบาท หรือลดลง-7.26%

### เก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างมีแต่เสี่ยงบ่น-ตำ

ทางด้าน "ผู้อำนวยการกองคลัง" สำนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคกลาง เปิดเผยกับทีมข่าว "1/4 Special Report" ว่าเป็นเรื่องดีที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 64 ออกไปอีก 2 เดือน เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดังนั้นช่วงก่อนหน้านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลลงไปดูเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มักจะเจอแต่เสียง "บ่น" และเสียง "ตำ" มาเป็นส่วนใหญ่ บางพื้นที่เคยทำตลาดนัด เจ้าของก็ต้องนำที่ดินไปปลูกมะม่วง

เนื่องจากประชาชนไม่มีเงิน ทำมาหากินและทำธุรกิจกันไม่ได้ แม้ว่าอัตราภาษีจะไม่มากก็ตาม แต่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่อง โดยมาตรา 37 ของพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้จัดเก็บภาษีตามอัตราดังต่อไปนี้ 1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี 2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษี

3. ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี 4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตรา ภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี

การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม (1) ต้องเป็นการทำมา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ ร.ม.ว.คลัง และร.ม.มหาดไทย ร่วมกันประกาศกำหนด ทั้งนี้ในการจัดทำประกาศดังกล่าวให้เพิ่มความเห็นของ ร.ม.ว.เกษตรฯ มาประกอบการพิจารณาด้วย

การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม(2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ร.ม.ว.คลัง และร.ม.มหาดไทย ร่วมกันประกาศ กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

### เศรษฐกิจไม่ดี-ชุมชนเก่าสวนเกษตร

เมื่อถูกถามถึงกรณีมีข่าวช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ว่าเศรษฐกิจที่ดินทำเลอของมีการเล่นแร่แปรธาตุที่ดินแปลงใหญ่ ๆ มูลค่าเป็นพันล้านบาท หมิ่นล้านบาท มาทำสวนมะนาว-มะม่วง เพื่อหนีจากปัญหาที่ดิน "รกร้างว่างเปล่า" มาเป็นที่ดินสวนเกษตร เพื่อให้เสียภาษีน้อยลง นั้น

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลฯ กล่าวว่าภาพรวมของประเทศคือปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ค่อยมีการลงทุน หรือการลงทุนหยุดชะงัก จึงมีที่ดินผืนงามริมถนนใหญ่อยู่ในสภาพรกร้างว่างเปล่า รวมทั้งดีกรบบ้านช่อง อาคารพาณิชย์ คอนโดฯ ว่าง

จำนวนมากก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่แพง เพราะไม่รู้ว่าจะทำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปทำธุรกิจอะไร นอกเหนือไปจากปิ่นแก้วมัน รันสะดวกซื้อ และร้านกาแฟ ที่เราเห็น ๆ กันอยู่

เจ้าของที่ดินหลายแปลง ทำเลดี ๆ มูลค่าเป็นร้อย ๆ พัน ๆ ล้านบาท อยากจะขาย แต่ไม่มีใครซื้อ หรือจะซื้อแบบกดราคา จึงไม่ขาย สุดท้ายก็มาทำที่ดินเหล่านี้มาปลูกมะนาว มะม่วง กลัวย เพื่อเลี่ยงภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า มาเป็นที่ดินสวนเกษตร ซึ่งตอนนี้ภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรได้รับการยกเว้นภาษี 3 ปี (ปี 63-65) แต่เจ้าของโฉนดที่ดินต้องไม่ใช้วิธินुकคด! ดังนั้นเราจึงเห็นที่ดินผืนงาม ๆ ติดถนนใหญ่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ถูกนำมาพัฒนาเป็นที่ดินการเกษตร ด้วยการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อต้องการได้รับการยกเว้น ไม่ถูกเก็บภาษี 3 ปี

### ท่าเกษตร "เลี่ยงภาษี" ไม่ใช่เรื่องง่าย!

## การขยายเวลาตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ออกไปอีก 2 เดือน

ที่	เรื่อง	ระยะเวลาตามกฎหมาย	ระยะเวลาที่ขยายออกไป
1	การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ	ก่อนวันที่ 1 ก.พ.64	ก่อนวันที่ 1 เม.ย.64
2	การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษี ให้แก่ผู้เสียภาษี	ภายในเดือน ก.พ.64	ภายในเดือน เม.ย.64
3	การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี	ภายในเดือน เม.ย.64	ภายในเดือน มิ.ย.64
4	การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	งวดที่ 1 ภายในเดือน เม.ย.64 งวดที่ 2 ภายในเดือน พ.ค.64 งวดที่ 3 ภายในเดือน มิ.ย.64	งวดที่ 1 ภายในเดือน มิ.ย.64 งวดที่ 2 ภายในเดือน ก.ค.64 งวดที่ 3 ภายในเดือน ส.ค.64
5	การมีหนังสือแจ้งเดือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ	ภายในเดือน พ.ค.64	ภายในเดือน ก.ค.64
6	การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา	ภายในเดือน มิ.ย.64	ภายในเดือน ส.ค.64

แต่การนำที่ดินมาทำการเกษตรก็ไม่ง่ายนัก เพราะถ้าเป็นแปลงใหญ่ 5-10-20 ไร่ หรือมากกว่านี้ มีภาระต้องดูแล จะปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ต้องมีคนดูแล รดน้ำ ถ้าปลูกพืชขึ้นต้นแล้วไม่ดูแล ไม่รดน้ำ ดัดหญ้า ประเดี้ยวพืชหรือไม่ขึ้นต้น เช่น มะม่วง มะนาวก็ตายหมด ถ้าจะทำสวนเกษตรขนาด 5-10 ไร่ หรือมากกว่านี้ แต่หากไม่มีทุนคงทำไม่ได้ ถ้าคิดค่าใช้จ่ายในการดูแล/ไร่/ปี ในกรณีนำที่ดินไปปลูกมะม่วง มะนาว อาจจะแพงกว่าการเสียภาษีเข้ารัฐ หรือเปล่า?

ที่สำคัญไม่ใช่ใครก็จะปลูกพืช หรือปลูกไม้ขึ้นต้นแคไหนก็ได้ เพราะรัฐกำหนดอัตราการใช้ประโยชน์ในการประกอบที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำหรับการปลูกพืชไว้หลายชนิด เช่น ถั่วต้องปลูก 200 ต้น/ไร่ มะนาว 50 ต้น/ไร่ มะม่วง 20 ต้น/ไร่ ลำไย 20 ต้น/ไร่ มะละกอ 100 ต้น/ไร่ เลี้ยงวัว-ควาย 1 ตัว/5 ไร่ แพะ-แกะ 1 ตัว/ไร่ สัตว์ปีก 4 ตารางเมตร/1 ตัว เป็นต้น ตามเกณฑ์ประกาศของกระทรวงเกษตรฯ

สรุปคือการนำที่ดินทำเลทองมาทำเป็นสวนเกษตร จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องทำจริง ๆ จัง ๆ เหมือนกัน บางพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำ ต้องวางท่อ-สายยาง เพื่อส่งน้ำเข้ามา ต้องทำระบบน้ำสปริงเกอร์ และจ้างคนดูแล ดังนั้นจึงต้องมีเงินทุน ซึ่งเศรษฐกิจที่ดินเหล่านี้ไม่ได้คาดหวังเก็บผลผลิตขาย เพียงแต่อาศัยช่องว่างของกฎหมาย เพื่อรอจังหวะนำที่ดินกลับมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ หรือรอขายที่ดินเมื่อได้ราคาดี เนื่องจากตอนนี้ยังไม่รู้จะนำไปพัฒนาอะไรให้สอดคล้องกับมูลค่าที่ดิน.



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11781

Col.Inch: 22.31

Ad Value: 31,234

ภาพข่าว: ปลอดเชื้อ

หน้า: 5(บนซ้าย)

PRValue (x3): 93,702

คลิป: ชาว-ดำ



**ปลอดเชื้อ** : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร และมณฑลทหารบกที่ 11 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2021 “ตลาดสด อ.ต.ก.ปลอดเชื้อ COVID-19” เพื่อดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณพื้นที่ตลาดทั้งหมด เมื่อเร็วๆ นี้





## กรม.เยียวยาเกษตรกรสวนลำไยเพิ่ม

**ทำเนียบฯ** ● น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า เพื่อให้การเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง กรม.จึงมีมติขยายระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการ จากเดิมที่กำหนดไว้จำนวน 200,00 ครัวเรือน เป็นไม่จำกัดจำนวนครัวเรือนเกษตรกร และให้เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในส่วนที่เกินจากเป้าหมายเดิมจำนวน 2,013 ครัวเรือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเริ่มดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้หลังจากวันที่ กรม.อนุมัติ

# บทนำ มติชน

## อย่าทำให้ผิดหวัง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นวาระสำคัญทางการเมืองวาระหนึ่ง เพราะเป็นการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านมีสิทธิดำเนินการเมื่อเห็นว่าพฤติกรรมของรัฐมนตรีในรัฐบาลต้องสงสัย และล่าสุดนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มี ส.ส.ร่วมลงชื่อในญัตติจำนวน 208 คน โดยมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจำนวน 10 คน

**รัฐมนตรี 10 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4.นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 6.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 7.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 8.นายณัฐวุฒิ ทัพสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 9.นาย**

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ 10.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นวาระสำคัญทางการเมืองทั้งของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน และในเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้ง ถือเป็นตัวแทนประชาชน การทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาล หรือพรรคฝ่ายค้านถือเป็นการทำงานของตัวแทนประชาชน ดังนั้น ทุกคนในสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่กล่าวหารัฐมนตรีต้องคมชัด มีเหตุมีผล และมีน้ำหนักเพียงพออย่าให้เกิดข้อครหาเรื่องฮั้ว เรื่องตบทรัพย์ เรื่องล้มมวย

**ขณะเดียวกัน พรรคฝ่ายรัฐบาลก็ต้องใจกว้าง** รับฟังข้อกล่าวหา รวมถึงข้อมูลเอกสารหลักฐานที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านนำมาเปิดเผย หากพบว่ารัฐมนตรีของพรรคมีพฤติกรรมเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหา ก็สมควรจะมีมาตรการดำเนินการกับคนของพรรคตัวเอง อย่างมุ่งแต่ใช้หลัก “พวกมากลากไป” จนทำให้เสียภาพรวมของการเมือง เพราะหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรคือการปกป้องผลประโยชน์ประชาชน หากเมื่อใดที่ข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่ารัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหา มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นเช่นที่กล่าวหา โดยพรรคการเมืองไม่มีมาตรการใดดำเนินการให้ผลกระทบย้อนกลับไปที่พรรคการเมืองนั้น รวมทั้งรัฐบาลเหมือนดังอดีตที่เคยปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ